

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tiền thân là Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Bán công Marketing được thành lập từ năm 1996.



Trưởng Khoa

PGS.TS. Huỳnh Thị Thu Sương

- Ngày 27/5/2004, Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHMKT khi Trường Đại học Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở của Trường Cao đẳng Bán công Marketing.
- Ngày 13/10/2010, Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 1620/QĐ-ĐHTCM khi Trường được đổi tên thành Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Khoa Quản trị kinh doanh hiện là một trong những Khoa phát triển mạnh nhất của Trường Đại học Tài chính – Marketing, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành quản trị kinh doanh từ bậc đại học đến bậc sau đại học, bao gồm Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

- ❖ Bậc đại học gồm 3 chuyên ngành: (1) Quản trị kinh doanh tổng hợp (Chương trình đại trà và chất lượng cao); (2) Quản trị bán hàng (Chương trình đại trà và chất lượng cao); (3) Quản trị dự án.
- ❖ Bậc Thạc sĩ: chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
- ❖ Bậc Tiến sĩ: chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh là Khoa có số lượng sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đông nhất Trường, với khoảng 3.000 sinh viên chính quy hệ Đại học với hai loại hình chất lượng cao và đại trà; hơn 1.000 sinh viên hệ Văn bằng 2 chính quy và hệ Vừa làm vừa học; hơn 200 học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học. Đối với chương trình chất lượng cao, Khoa đã triển khai giảng dạy 30% học phần bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, hằng năm, Khoa cũng tuyển sinh và đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh theo chương trình quốc tế với hình thức giảng dạy 100% hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Khoa Quản trị kinh doanh hiện có 37 giảng viên, gồm 10 Tiến sĩ, 27 Thạc sĩ và 1 Thư ký Khoa. Trong đó, 5 giảng viên trình độ Tiến sĩ và 2 giảng viên trình độ Thạc sĩ đạt chuẩn Giảng viên chính. Ngoài ra, có 9 giảng viên trẻ đang theo học nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.



Đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh

Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo chuẩn mực, chuyên nghiệp trong giảng dạy, tận tâm với nghề, là nền tảng quan trọng về một niềm tin vào chất lượng, sự hài lòng về môi trường học tập thân thiện và sự tử tế của các Thầy Cô luôn tỏa sáng tại môi trường học tập của Khoa. Vì vậy, hiện nay Khoa Quản trị Kinh doanh luôn là điểm đến được sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc lựa chọn đặt niềm tin, lý tưởng cho con đường tri thức cũng như sự phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Văn phòng Khoa QTKD - Trường Đại học Tài chính Marketing luôn rộng mở chào đón các em sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến học tập và trải nghiệm.